



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>กัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีข่าวบริษัทต่างชาติยื่นขอจดสิทธิบัตรยาที่มีการใช้ "ไฟโตแคนนาบินอยด์" หรือสารประกอบของกัญชา ในการรักษาโรคลมบ้าหมู เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553</p> <p>ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ ในฐานะนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา กล่าวว่า คำขอดังกล่าวยังไม่ได้รับสิทธิบัตร แต่เป็นคำขอที่ขัดต่อพ.ร.บ.สิทธิบัตรแน่นอน การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาปล่อยให้คำขอดังกล่าวผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณาจึงถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ พบว่าในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่งเป็นตำราแพทย์ฉบับหลวงตั้งแต่รัชกาลที่ 5 รวมถึงคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ มีการใช้กัญชาเป็นเครื่องประกอบในยารักษาโรคลมต่างๆ รวมถึง ลมชัก ลมบ้าหมู อยู่แล้ว การใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาลมชัก ลมบ้าหมู จึงเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิม ไม่มีความใหม่ในประเทศไทย</p> <p>น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) กล่าวว่า ยังมีคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาแล้วอีก 3 คำขอ ได้แก่ การใช้รักษาโรคลมชัก ใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และ มะเร็งเต้านม ซึ่งยื่นผ่านระบบ pct ทำให้อนุมานได้ว่า ทุกคำขอที่ยื่นผ่านระบบดังกล่าว กรมทรัพย์สินฯ อาจไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ รวมถึงปัญหาด้านสาธารณสุข จึงขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยรายงานการสืบค้นข้อมูลประกอบการประกาศโฆษณาเพื่อให้สาธารณะได้ร่วมตรวจสอบ และการแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรในขณะนี้ ต้องเขียนมาตรา 9 ให้ชัดเจนมากขึ้น และจัดการปฏิเสธคำขอลักษณะนี้ก่อนประกาศโฆษณา</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีบริษัทยาต่างประเทศจดทะเบียนสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 และกรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุมัติสิทธิบัตร ทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวกัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติด พร้อมเรียกร้องให้ใช้ ม.44 ในเรื่องนี้</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>ไข้ซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชูศักดิ์ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งวังทอง ม.12 ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่อำเภอวังเหนือ ปก.ลำปาง สาขาวังเหนือ จนท.สาธารณสุข อบต.ทุ่งฮั่ว และ อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หลังช่วงเดือนเม.ย. 2561 พื้นที่ ต.ทุ่งฮั่ว หลายหมู่บ้านเกิดการระบาดของโรคไข้ซิกา ชาวบ้านไปรับการรักษาที่รพ.วังเหนือและได้รับการยืนยันว่าป่วยเป็นโรคไข้ซิกา 6 คน ส่วนอีกกว่า 50 คน ยังคงเฝ้าระวังอาการและรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมสอบสวนและควบคุมโรคลงพื้นที่ ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ เบื้องต้นพบ ผู้ที่ป่วยที่มีอาการไข้ออกผื่นแดง กว่า 50 ราย และจากการส่งตรวจปัสสาวะและเลือดของผู้ป่วย 7 ราย พบเชื้อไข้ซิกา 6 ราย จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ป้องกัน และตัดวงจรการระบาด รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>
ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.กาจภดินทร์ ยิ่งดอน ผอ.สำนักปฏิบัติการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ 9 (ขอนแก่น) นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น แลลงผลตรวจค้นร้านขายอาหารเสริม เครื่องสำอาง ในตลาดขายส่งประตูน้ำ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทสยามเฮลท์และเมจิกสกิน พบกระทำผิดขายเครื่องสำอางโดยไม่ได้จดทะเบียน ขายยาไม่ขึ้นทะเบียน ขายอาหารที่ไม่มีฉลาก ได้ตรวจยึดของกลางจากร้านขายส่งในตลาดขายส่งประตูน้ำ 8 ร้าน พร้อมจับกุมเจ้าของร้านนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิจารณ์	<p>-นพ.พีระ กล่าวว่า การออกตรวจครั้งนี้ พบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายนำสินค้าตัวเดียวกันที่อยู่ในเครือเมจิก สกิน ไปเปลี่ยนชื่อใหม่ และใช้เลขที่อย.ของสินค้าอื่น ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยอาจไม่รู้และรับสินค้ามาจำหน่ายต่อ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดเช่นกัน</p> <p>-นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อย. กล่าวว่า อย.กำลังเร่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งเสริมอาหารและเครื่องสำอางอดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยตรวจสอบการโฆษณาที่ใช้คำว่า Slim หรือ Extra White ซึ่งเข้าข่าย อดอ้างสรรพคุณเกินจริง และจะเรียกผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาชี้แจงในเร็ว ๆ นี้</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีศ.มหาวิทยาลัยชื่อดังถูกพบเป็นศพภายในห้องพัก และพบยาลดน้ำหนัก 2 ชนิด ระบุเป็นยาสมุนไพรไขมันยี่ห้อ NINETICAPS ซึ่ง สธ.แจ้งเตือนว่าเป็นหนึ่งใน 23 ชนิดที่เป็นยาอันตราย มีสารไซบูทรามินเจือปน และหวังว่าจะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของความมั่งง่ายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ชาย ตัวแทนที่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองโดยไม่สนใจชีวิตคนอื่น น่าจะเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้น</p>
สปริงนิวส์	<p><b>ยานีตสลายไขมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อย. เปิดเผยกรณีมีการโฆษณาชวนเชื่อจากเน็ตไอดอลเชิญชวนให้ฉีดสารบางชนิดเพื่อลดไขมัน ว่า อย.ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนตำรับยาผลิตภัณฑ์ฉีดสลายไขมันใดๆ ทั้งสิ้น และเทคนิคการสลายไขมันด้วยการฉีดเฉพาะจุดยังไม่เคยมีการรับรองมาตรฐานหรือมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าได้ผล ทั้งนี้ ยาที่นำมาฉีดเพื่อสลายไขมันตามโฆษณาที่เรียกว่า “การฉีดเมโสแพต” แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ยากลุ่มสารสเตียรอยด์ ใช้สำหรับรักษาโรคที่มีการอักเสบภายในร่างกาย หากนำมาฉีดเพื่อสลายไขมัน ถือว่านำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่วนยากลุ่มที่ 2 เป็นยาที่ใช้กันในต่างประเทศ ยังไม่ผ่านการรับรองจาก อย. ถือเป็นการฉีดที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ การฉีดสารใด ๆ เข้าสู่ร่างกาย สารที่ฉีดต้องได้รับการรับรองจาก อย. และผู้ฉีดต้องเป็นแพทย์เท่านั้น หากพบการโฆษณาฉีดสารสลายไขมันทางสื่อต่างๆ ขอให้แจ้งสายด่วน อย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือสสจ. ทุกจังหวัด เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ยาต้านไวรัสเอดส์ของ สปส.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขานุการ สปส. กล่าวถึงกรณีมีข่าวยาต้านไวรัสเอชไอวีในระบบประกันสังคม ไม่เพียงพอ ว่า สปส.ใช้หลักการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวีรูปแบบเดียวกับ สปสช. คือให้เอกชนจัดส่งยาให้สถานพยาบาล ปัจจุบันมียาทั้งสิ้น 25 รายการ ได้สั่งซื้อยาที่ขาดในบางรายการแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับและเร่งจัดส่งให้สถานพยาบาล การที่สถานพยาบาลนำยาของสปส.มาให้ผู้ประกันตนก่อน เป็นการบริหารจัดการของสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ทั้งนี้ สปส.ได้หารือกับเอกชนเพื่อปรับจุดสั่งซื้อยา รวมทั้งจัดสต็อกยาของสปส. ให้มากขึ้น และคัดเลือกยาสูตรพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้มากจัดทำแผนจัดซื้อรายปีเพื่อให้ออก.เตรียมจัดหาตามปริมาณที่ สปส.สั่งซื้อต่อไป</p>
ผจก.ออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	<p><b>งบบำ ร่ายจ่าย ปี 62</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิก สนช. อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุว่า งบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากทำให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศมีคุณค่าและทำงานได้ดีมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในภาคต่างๆ ดังนั้น ควรเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ โดยวิธีของเราเอง  คมชัดลึก บทบรรณาธิการ	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอบทความว่า แปลกใจที่คกก.วัตถุอันตรายไม่ยกเลิกสารพาราควอต ทั้งที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างน้อย 53 ประเทศยกเลิกใช้แล้ว นอกจากนี้ วิทยุท้องถิ่นแทบทั้งหมดยังมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ที่อ้างสรรพคุณเกินจริง แต่ไม่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ หรือหามาตรการป้องกัน กำกับ ไม่ว่าจะเพื่อก.สาธารณสุข หรือก.เกษตรฯ</p> <p>-กล่าวว่า ประเด็นที่ทำให้สังคมเคลือบแคลงเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลชุดนี้ คือ กรณีมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย ที่อนุญาตให้ใช้สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตต่อไป โดยให้กรมวิชาการเกษตรทำหลักเกณฑ์การจำกัดภายใน 2 เดือน เพื่อนำเสนอคกก.ประกาศบังคับใช้ต่อไป ซึ่งทำให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่ได้ใช้ความเด็ดขาดเพียงพอในการตัดสินใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยื้อเวลาไปอีกอย่างน้อย 2 เดือน เหมือนที่เคยทำมาแล้ว 2 ปีเต็ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p><b>โรคออทิสติก</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงวัย 11 ปี ที่เป็นออทิสติก ถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา จะมีการเจริญเติบโตเหมือนเด็กทั่วไป แต่ความสามารถในการดูแลตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เติบโตตามวัยไปด้วย จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่าเด็กทั่วไป กลุ่มที่น่าห่วงที่สุดคือเด็กที่มีภาวะออทิสติก ซึ่งบางคนเข้าหาคนง่ายอย่างไม่เหมาะสม สำหรับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รายนี้ ได้สั่งการให้ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทเข้าไปดูแลเด็กและครอบครัวร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้ว</p> <p>-พญ.นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช ผอ.รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งครูต้องดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ควรสอนทักษะการเข้าหาผู้อื่นแบบมีระยะห่าง ให้เด็กปฏิเสธเมื่อมีคนพยายามจับต้องร่างกาย โดยเฉพาะ ปาก ชอกคอ หน้าอก ท้อง สะโพก ก้น หน้าขา อวัยวะเพศ ขณะเดียวกันต้องสอนให้ไม่ไปจับหรือสัมผัสร่างกายของคนอื่น สอนการดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของร่างกาย และการแต่งกายอย่างเหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสาท ลิ้มคุณย์ ผอ.รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เปิดเผยถึงอาการของแม่เด็กหญิงออทิสติกที่ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน ว่า เดิมแม่เด็กเป็นผู้ป่วยจังหวัดอื่นแต่มาขอใช้สิทธิ์ฟอกไตฉุกเฉินที่รพ.โพธิ์ทอง ซึ่งผู้ป่วยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดกับลูกสาวและยังไม่สะดวกจะคุยกับผู้ใด ส่วนอาการทั่วไปจะมีการฟอกไตและให้ยาปฏิชีวนะ จากนั้นจะฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยโดยให้จิตแพทย์พูดคุยเพื่อคลายความเครียด</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ผู้ป่วยทางจิต</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข่าวการนำผู้ป่วยที่มีอาการหลอนจากยาเสพติด ยาลดความอ้วน ไปพึ่งการรักษาทางไสยศาสตร์ หรือรดน้ำมันต์ ว่า เป็นทั้งความเชื่อส่วนบุคคลและความเข้าใจผิด ยืนยันว่าผู้ป่วยที่มีอาการประสาทหลอน เช่น ได้ยินเสียงคนพูด เห็นภาพแปลกๆ รู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ตามตัวคลุ้มคลั่ง พูดพึมพำเรื่อยเปื่อย ฯลฯ เป็นอาการป่วยของโรคทางจิตเวช หรืออาจเป็นความผิดปกติในสมอง หากรักษาด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ผู้ป่วยจะไม่หายและจะยิ่งทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น ขณะนี้รพ.ทุกแห่งสามารถให้การรักษาได้ หลังรักษาผู้ป่วยจะสงบขึ้น แต่จะต้องกินยาต่อเนื่อง พร้อมฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกาย จิต สังคม และนัดติดตามผลเป็นระยะ</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ จำนวน 5 หมื่นโดส ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์พิเศษฉลองครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ณ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีพันธสัญญาที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563 ซึ่งการฉีกกำลังของพันธมิตรทุกภาคส่วนและประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป</p>
<p>สวท.</p>	<p><b>ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ กรมฯ จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บ.ทีบีไอโอเทค จำกัด ในการจัดทำตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรออนไลน์ เป็นช่องทางให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแบบออนไลน์ด้วย โดยจัดทำในรูปแบบของแอปพลิเคชัน Herbify</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>นมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นส.พ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประธานคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปัญหานมโรงเรียนผสมฟลูออไรด์ กล่าวว่า มีลคับอร์ดยั้งชะลอการรับซื้อนมผสมฟลูออไรด์ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หลังพบว่า มีนมผสมฟลูออไรด์ส่งออกไปนอกพื้นที่ 12 จังหวัด และมีเด็กนักเรียนดื่มแล้วฟันตกกระ ทั้งนี้ กรมอนามัยกำลังทบทวนร่วมกับ อย. ว่าพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะจัดสรรนมผสมฟลูออไรด์ให้เด็กดื่ม จากนั้น อย.จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการผลิตนมผสมฟลูออไรด์ในโครงการนมโรงเรียนได้อีกครั้ง</p>
	<p><b>อาหารกลางวันนักเรียน</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว สืบเนื่องจากการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน รร.ท่าใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ร่วมกับ ม.มหิดล และกรมอนามัย จัดทำรายการอาหารกลางวันนักเรียนด้วยโปรแกรม Thai School Lunch และได้ให้ สพฐ.ทำหนังสือแจ้ง สพป.ทั่วประเทศ ใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดทำอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้เด็กไทยได้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ</p>
เว็บไซต์ news.ch7.com	<p><b>การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินบนรถไฟ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง โพสต์ภาพบนรถไฟหลังเกิดเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินหญิง วัย 63 ปีป่วยเป็นโรคไขกระดูกฝ่อ หมดสติและหยุดหายใจหลังรถไฟออกจากสถานีทุ่งสงได้ 5 นาที ตรวจพบยังมีชีพจร จึงได้โทรสายด่วน 1669 ให้มารับผู้ป่วยที่สถานีของเขา ระหว่างทางผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น จึงได้ทำ CPR แต่บนขบวนรถไฟไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการรถไฟ จัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินและอบรมพนักงานให้ทำ CPR ได้ รวมถึงซ้อมแผนกับรพ.ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟ หรือให้ผู้โดยสารแจ้งโรคประจำตัวก่อนเดินทาง</p> <p>ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ขอให้การบริการรถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ รวมถึงผู้จัดกิจกรรมวิ่ง เตรียมพร้อมเครื่องช่วยชีวิตและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ให้รู้วิธีปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ และจัดระบบประสานงานเส้นทางรถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และแจ้งสายด่วน 1669</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ยาฝังคุมกำเนิด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เปิดเผยว่า ในปี 2560 พบ อัตราการคลอดหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี 45.3 ต่อพันประชากร อัตราการคลอดซ้ำในหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 16.56 ของการคลอดทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ขณะที่สถิติหญิงคลอดด้วยรุ่นที่มารับบริการยาฝังคุมกำเนิดของ รพ.นครพนม คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของผู้คลอดทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาก จึงขอแนะนำให้วางแผนครอบครัว โดยรับบริการยาฝังคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงต้องจัดการสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงวัยทำงาน รวมทั้งผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่เป็นบุคคลใกล้ชิดของช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนในชุมชนในการป้องกันและดูแลแม่วัยรุ่นให้สามารถดำเนินชีวิตของตนและลูกในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่น ไทย	<p><b>รพ.อาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัด จ.ราชบุรี ร่วมกับ นายสุรินทร์ วัฑฒณู สหกรณ์จังหวัด และ พญ.ผกา พันธุ์ เปี่ยมคล้า ผอ.รพ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดตลาดเกษตรในรพ. ตามนโยบาย สธ.ที่ให้ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยให้รพ.ทุกแห่งเป็นรพ.อาหารปลอดภัย พร้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคของประชาชน ลดการเจ็บป่วย</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคผิวหนัง จ.ตรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เลิศรัตน์ เอกสถานพรสกุล ผอ.รพ.นาโยง นำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ นางวิชุดา เรือนแก้ว อายุ 30 ปี และครอบครัว ที่อ้างว่าป่วยเป็นโรคประหลาด มีแมลงโผล่ออกมาตามผิวหนัง เป็นตุ่มใสทั่วร่างกาย เคยไปพบแพทย์ที่รพ.นาโยงและได้รับคำแนะนำให้ไปรักษาที่รพ.ตรัง หรือสถาบันโรคผิวหนังภาคใต้</p> <p>โดยจากการสอบถามได้ความว่า ก่อนเกิดอาการดังกล่าวได้เข้าไปฟันต้นไม้ กลับมาเริ่มคันบริเวณใบหน้า จึงไปรักษาที่รพ.สต.มาทา อาการดีขึ้นแล้วกลับเป็นใหม่อีก จากการตรวจดูแผลตามลำตัวผู้ป่วยไม่ตัวแมลงตามที่อ้างแต่บริเวณบาดแผลมีลักษณะเป็นรูโหว่ สิ่งที่ผู้ป่วยหยิบขึ้นมาจากแผลเป็นตัวคล้ายหนอนแต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ ทั้งนี้ จะประสานให้ผู้ป่วยไปตรวจที่รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง ต่อไป</p>